

Số: /TB-UBND

Việt Yên, ngày tháng 3 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận tại Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng phương án phát triển huyện Việt Yên đến năm 2030, tầm nhìn 2050; xin ý kiến vào dự thảo Khung định hướng phát triển huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.**

Ngày 04/3/2020, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo triển khai lập Phương án phát triển huyện Việt Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc) tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng Phương án phát triển huyện Việt Yên đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (viết tắt là Kế hoạch); xin ý kiến vào dự thảo Khung định hướng phát triển huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (viết tắt là Khung định hướng). Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc. Sau khi nghe Phòng Tài chính-Kế hoạch - Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo huyện trình bày dự thảo Kế hoạch xây dựng phương án phát triển huyện Việt Yên đến năm 2030, tầm nhìn 2050; dự thảo Khung định hướng phát triển huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến tham gia của các đại biểu. Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo kết luận như sau:

### **1. Về khung định hướng phát triển**

Khung định hướng Phương án phát triển huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên cơ sở nền tảng, kế thừa các nội dung còn phù hợp và cập nhật, bổ sung nội dung mới vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 và Quy hoạch chung đô thị đến năm 2035, Quy hoạch xây dựng vùng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước hết, phải xác định rõ quy mô, nội dung, tính chất, mô hình phát triển của huyện trong thời kỳ quy hoạch, cả phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Đối với huyện Việt Yên, xu hướng rõ nét trong 10 năm tới là đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ; lấy phát triển công nghiệp dẫn dắt, làm động lực cho phát triển đô thị, dịch vụ và hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Từ đó, cụ thể hóa thành kế hoạch phát triển từng ngành, lĩnh vực trên cơ sở đánh giá đầy đủ các khả năng, yếu tố động lực.

Xác định rõ các không gian phát triển trong thời kỳ quy hoạch để thu hút các thành phần tham gia và tạo động lực cho quá trình phát triển của địa phương. Trọng tâm là: (1) Không gian phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp); (2) Không gian phát triển đô thị (đô thị cấp tỉnh do tỉnh, đô thị cấp huyện, xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa); (3) Không gian cho phát triển các vùng chuyên sản xuất nông nghiệp (cây hàng năm, cây lâu năm, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản,...); (4) Không gian cho các khu du lịch; (5) Không gian cho phát triển hạ tầng giao thông và thủy lợi; (6) Không gian cho các công

trình văn hóa, thể thao cấp huyện, cấp xã; (7) Không gian cho nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; (8) Không gian cho mạng lưới cấp và thoát nước; (9) Không gian cho phát triển hạ tầng điện, viễn thông; (10) Không gian cho khu vực bảo vệ, phát triển rừng, khu sinh thái, khu xử lý rác thải tập trung, khu nghĩa trang tập trung gắn với bảo vệ môi trường sống. (11) Không gian cho khu vực xử lý rác thải tập trung, nghĩa trang nhân dân, điểm tập kết và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Trên cơ sở không gian phát triển sẽ tiến hành lập Phương án sử dụng đất tương ứng và xác định nhu cầu đất dự trữ cho tương lai. Sản phẩm đạt được của Phương án là hệ thống các bản đồ số hóa điện tử và báo cáo.

## **2. Về phương pháp tiến hành lập Phương án phát triển**

- Cấp huyện xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch giai đoạn 2010-2020, đặc biệt là 5 năm gần đây để làm rõ xu hướng phát triển; đồng thời xác định quy mô, nội dung, tính chất, mô hình phát triển của Việt Yên trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng đề cương phương án chi tiết để xác định giao nhiệm vụ cho từng cấp thực hiện.

- Việc xác định các không gian phát triển được tiến hành đồng thời ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) theo chức năng, phân cấp nhiệm vụ và nhìn chung theo hướng cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau, cấp huyện thẩm định cấp xã, cấp tỉnh thẩm định cấp huyện. Quy hoạch không gian phát triển công nghiệp do cấp tỉnh thực hiện, trên cơ sở đó cấp huyện cụ thể hóa để quản lý đất đai. Quy hoạch không gian phát triển các thị trấn do cấp huyện thực hiện. Quy hoạch không gian bố trí đất ở nông thôn do các xã đề xuất trên cơ sở mức độ gia tăng dân số, nhu cầu đất ở; cấp huyện thẩm định quy hoạch đất ở nông thôn của xã và tập hợp thành quy hoạch cấp huyện. Quy hoạch từng vùng sản xuất chuyên canh cụ thể do Phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND cấp xã xác định, tổng hợp vùng cấp xã hình thành vùng cấp huyện. Quy hoạch không gian phát triển giao thông, thủy lợi được cấp huyện xác định trước các công trình cấp huyện quản lý; trên cơ sở đó cấp xã xác định các công trình cấp xã, bảo đảm sự kết nối. Quy hoạch không gian cho hạ tầng điện lực, viễn thông do cấp huyện xác định. Với quy hoạch đất rừng, trên cơ sở 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), các xã xây dựng đưa vào quy hoạch để cấp huyện thẩm định. Quy hoạch khu vực xử lý rác thải tập trung, nghĩa trang nhân dân thì cấp huyện quy hoạch công trình cấp huyện, cấp xã quy hoạch công trình cấp xã; nội dung nào đã có quy hoạch trước đây thì nay xem lại để điều chỉnh phù hợp; nội dung nào chưa có thì đưa vào quy hoạch bổ sung và xác định rõ phạm vi, diện tích đất;...

- Về tiến độ: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn phải xác định nhiệm vụ xây dựng Phương án phát triển huyện Việt Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, ưu tiên cần phải thực hiện trong tháng 3, 4/2020 để toàn huyện hoàn thành vào tháng 5/2020 gửi về tỉnh theo yêu cầu. **Đây là đợt rà soát tổng thể nguồn lực, đánh giá cơ hội phát triển địa phương 10 năm tới, bởi phương án phát triển của huyện là bộ phận tích hợp Quy hoạch tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện, những nội dung nào chưa hình dung hết**

**trong phương án của huyện, Quy hoạch tỉnh sau này sẽ rất khó triển khai do việc điều chỉnh quy hoạch mất rất nhiều thời gian do phải trình đến Thủ tướng Chính phủ.** Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đồng thời là thành viên Ban chỉ đạo huyện phải trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện, **hoàn thành các công việc đúng tiến độ theo Kế hoạch xây dựng Phương án đã ban hành;** UBND các xã phải báo cáo Đảng ủy cùng cấp để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất thực hiện.

Tổ giúp việc xây dựng kế hoạch và báo cáo tiến độ hằng tuần với Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo; được chủ động đề xuất đồng chí Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tổ chức hội nghị để cho ý kiến định hướng, thống nhất những vấn đề còn băn khoăn.

Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch lập dự toán ngân sách để phục vụ việc lập phương án phát triển huyện; phân công cán bộ chuyên môn là đầu mối để trao đổi, liên hệ hướng dẫn các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm giữ mối liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành cấp trên và đơn vị tư vấn để đảm bảo các điều kiện cần thiết khi làm việc tại huyện; đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban chỉ đạo triển khai lập Phương án phát triển huyện Việt Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị để biết và tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai lập phương án phát triển huyện Việt Yên;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Ngô Thế Thục**